



GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU

Congrégation Bouddhique Vietnamienne Unifiée en Europe

Chùa **Association Bouddhique**

Khánh Anh

**Bản tin ngắn số 1 về Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23 - 2011
tại Wieselburg - Áo**

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính báo tin đến Chư Tôn Đức và toàn thể phật tử xa gần : **Đã tìm được địa điểm để tổ chức Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23 tại nước Áo (Autriche - Austria) từ ngày 22/7 đến 31/7/2011.**

Đây là một địa điểm dùng để triển lãm (*Messe*) gồm 11 căn nhà (*Hall*), từ nhỏ nhất cỡ 500m² cho đến lớn nhất 2.200m². Tổng diện tích cho Khóa học sử dụng tính chung vào khoảng 12.964m². Với một diện tích như thế là quá lớn, quá dư. Nhưng vấn đề đặt ra khá nặng, đó là thiết kế và phân chia phòng ốc để sử dụng : Nào là Chánh Điện, các phòng học và phòng ngủ chư Tăng Ni, cũng như phòng ngủ cho Nam Nữ cư sĩ, cho lớp trẻ cũng như lớp lớn tuổi và Gia Đình Phật Tử. Quan trọng nữa là nhà bếp và phòng ăn lớn. Vì nhà bếp cho 5.000 người đi xem triển lãm không thể giống một nhà bếp phải cung ứng mỗi ngày 3 bữa cho 500 học viên tại chỗ trong một Khóa tu học 10 ngày như chúng ta. Ngoài ra, còn phải có đầy đủ các phòng vệ sinh, phòng tắm...

Bởi vậy mà tất cả đều phải được sắp xếp lại, tổ chức lại cho thích nghi với các Khóa tu học Âu châu từ trước đến nay. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian để chuẩn bị trước và nhất là nhiều người (*có kinh nghiệm*) đứng ra đôn đốc lên kế hoạch để kêu gọi bà con tiếp tay công quả hỗ trợ thực hiện.

Đó là công việc trong những ngày tháng tới của Ban Tổ Chức địa phương từ quý thầy đến chư phật tử tại Áo cũng như vùng phụ cận nước Áo như Đức, Thụy Sĩ... sẽ được kêu gọi tiếp tay hỗ trợ.

Thành phố này có tên là **Wieselburg** nằm trên xa lộ A1 từ München (*Đức*) đến Vienna (*Thủ đô nước Áo*). Nơi này cũng có xe lửa đi ngang qua. Trạm xuống là ga Wieselburg, đi bộ đến Khóa học chừng 5 phút. Nếu đi máy bay đến Khóa học thì sẽ xuống 2 phi trường **Vienne** và **Linz**. Cả 2 phi trường đều cách nơi tổ chức Khóa học vào khoảng 100km.

Đó là đại cương vài nét về nơi tổ chức Khóa tu học Âu châu Kỳ thứ 23 tại nước Áo từ ngày 22/7 đến 31/7/2011. Những chi tiết khác (*về đường bộ, xe lửa, xe nhà...*), chúng tôi sẽ lần lượt loan báo trong những bản tin kế tiếp.

Địa chỉ nơi đây là : **Messe Wieselburg**

3250 Wieselburg

Volksfestplatz 3

Austria

Điều đáng nói là thời gian từ 22/7 đến 31/7/2011 rất thích hợp cho các sinh hoạt phật sự năm nay ở Âu châu, vì nếu trễ hơn, sẽ "**đụng**" phải sinh hoạt Chiêm bái Phật Ngọc và Đại lễ Vu Lan, thường rất bận rộn tại các tự viện. Tuy thế vẫn còn gặp một trở ngại là vào thời gian nói trên, các trường học ở vùng nam Đức chưa vào dịp nghỉ hè. Nên lớp trẻ cũng như phụ huynh chưa hoàn toàn được "**tự do**". Nhưng một số phụ huynh khi nghe tin này "**nguyện**" sẽ tìm cách khắc phục.

Nhân đây xin có lời tán thán công đức quý thầy và phật tử xa gần đã hưởng ứng lời "**kêu cứu**" tìm trường của chúng tôi mà đã "**phát hiện**" được nhiều nơi, nhưng rất tiếc không đáp ứng với thời gian nêu trên hoặc giá quá cao hay điều kiện sinh hoạt khó khăn, nên không được chọn làm nơi tổ chức Khóa tu

học cho kỳ 23 này. Tuy kỳ này chưa được chọn, nhưng kính thưa chư Tôn Đức, và quý đạo hữu đã phát tâm tìm chỗ, xin "**phát**" luôn cho những năm kế tiếp. Hiện nay chúng ta đã có 2011, tổ chức tại Wieselburg - Áo. 2012, tại Birmingham - Anh quốc.

Còn lại 2013, 2014, 2015, chưa có nơi nào đứng ra. Vì thế xin chư Tôn Đức và bà con phật tử xa gần nếu tìm thấy nơi nào thích hợp xin cho Ban Điều Hành Khóa tu học Âu châu biết, chúng tôi sẽ đến thăm. Và, nếu thuận duyên, sẽ ghi trước cho các năm kế tiếp để khỏi vất vả chạy tìm kiếm khắp nơi như hiện nay.

Nhất là những nước chưa từng tổ chức Khóa tu học Phật Pháp Âu châu lần nào hay là những nước đã tổ chức rồi mà lâu quá chưa có dịp trở lại.

Kết thúc bản tin ngắn số 1 này xin nhắc lại thời gian tổ chức Khóa tu học : từ **22/7 đến 31/7/2011**. Địa điểm : **Wieselburg, Áo**. Chi tiết này giúp chư đạo hữu có thể sắp xếp lấy ngày nghỉ (nếu đi làm, mặc dù bây giờ cũng hơi trễ rồi). Thứ đến, nếu đã quyết định đi dự Khóa học, thì còn đủ thời gian để giữ chỗ **máy bay giá hạ** (mua càng sớm, càng được hạ) từ địa phương của mình đến nơi Khóa tu học.

Thời gian để mua vé máy bay từ 21/7 đến 31/7/2011 (Hoặc muốn đến sớm hơn hay về muộn hơn tùy ý). Chúng tôi xin thông báo sơ lược như sau : (quý đạo hữu có thể tìm thêm). Từ **Anh quốc** đến, có thể đi bằng hãng **Ryanair** xuống phi trường **Linz**. Từ **Na Uy** có máy bay các hãng **Norwegian, Austrian** xuống phi trường **Vienna**. **Thụy Điển** : các hãng **Austrian, Tirolean Airways**. **Đan Mạch** : các hãng **Austrian, Air Berlin, Niki Luftfahrt**. **Đức quốc**, từ các phi trường **Dusseldorf, Frankfurt, Dortmund, Berlin** đều có đường bay giá hạ đến **Vienna**. **Hòa Lan**, hãng **Austrian**. **Phần Lan**, **Air Berlin**. Từ **Bruxelles**, hãng **Austrian, Thụy Sĩ**, từ **Zurich** và từ **Basel**, hãng **Niki Fly** đến **Vienna**. Tại **Pháp**, từ phi trường **Charles de Gaulle** đến **Vienna**, trong thời gian nói trên, nếu chúng ta mua trước, ngay bây giờ, với hãng **Austrian** chỉ có **58€** một vòng. Các địa phương khác trong nước Pháp như từ Lyon, Marseille, Strasbourg... có thể tìm đường bay giá hạ qua internet để giữ vé trước theo thời gian nói trên, hoặc dài hơn hay ngắn hơn tùy ý.

Sau khi quyết định và giữ chỗ máy bay xin liên lạc về quý thầy trong địa phương của mình để ghi vào danh sách học viên đi dự. Hoặc liên lạc về chùa Khánh Anh tại Pháp qua điện thoại và e-mail : **khanhanh@free.fr** hay **thichquangdao@khanhanh.fr** để biết thêm chi tiết.

Ban Tổ Chức địa phương sẽ sắp xếp phương tiện để đón rước quý vị học viên từ xa đến bằng phi cơ tại các phi trường Vienna và Linz đưa về địa điểm khóa học.

Với chư phật tử tại Áo : **Xin phổ biến rộng rãi tin tức Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ 23 này tổ chức tại Wieselburg và kêu gọi bà con dành thời gian tham dự Khóa tu học Phật Pháp cũng như đóng góp công quả cho Khóa học, vì lần đầu tiên mới tổ chức tại địa phương của mình**. Nhất là quý đạo hữu đã có tham dự các Khóa tu học trước đây cũng như quý đạo hữu đã từng tham gia sinh hoạt các Phật sự tại Áo từ các năm 1980 tới bây giờ. Xin hãy hết lòng vận động hỗ trợ cho Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 23 tại Wieselburg được thành công viên mãn. Thật là công đức vô lượng vô biên. Xin kính lời thăm viếng đến tất cả và cầu chúc an lành trong năm mới để hộ trì cho Khóa tu học Phật Pháp tại Áo vào mùa hè năm nay 2011. A Di Đà Phật.

Các chi tiết khác sẽ loan báo trong các e-mail kế tiếp.

Bagneux, ngày 18/01/2011

Trưởng Ban Điều Hành Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu



Hòa Thượng Thích Minh Tâm